

## ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของ Adobe Acrobat Sign

มีผลบังคับใช้วันที่ 15 ตุลาคม 2023 แทนที่ฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับกับการใช้ Adobe Acrobat Sign ของคุณและผนวกเข้ามาเข้ากับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ Adobe ("ข้อกำหนดทั่วไป") โดยการอ้างอิง ซึ่งมีอยู่ที่ [www.adobe.com/go/terms\\_th](http://www.adobe.com/go/terms_th) (ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้และข้อกำหนดทั่วไปจะเรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด") คำที่อยู่ในเครื่องหมายอัฒภาคซึ่งไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ที่นี้จะมีความหมายเหมือนกับคำที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดทั่วไป การอ้างอิงถึง "บริการ" ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ก็คือบริการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ Adobe Acrobat Sign

### 1. คำจำกัดความ

- 1.1 "บันทึกการตรวจสอบ" หมายถึง ข้อมูลบางอย่างที่เราบันทึกไว้เกี่ยวกับการลงนามในเวิร์กโฟลว์ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ ที่มีการประมวลผลโดยใช้บริการ บันทึกการตรวจสอบอาจระบุวันที่และเวลาที่มีการสร้าง ส่ง ลงนาม ปฏิเสธ หรือตัดแปลงแก้ไขเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ปลายทางตามที่เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ระบุไว้
- 1.2 "ข้อมูลลูกค้า" หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เราไม่ได้ให้ไว้ซึ่งคุณหรือผู้ใช้ปลายทางนำไปยังบริการหรือส่งผ่านบัญชีของคุณ
- 1.3 "เอกสารอิเล็กทรอนิกส์" หมายถึง เอกสารใดๆ ที่มีการอัปโหลดหรือนำเข้าไปยังบริการ
- 1.4 "ผู้ใช้ปลายทาง" หมายถึง บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่ได้รับ ตรวจสอบ ยอมรับ ลงนาม อนุมัติ ส่งมอบหมายการดำเนินการให้กับบุคคลภายนอก หรือโต้ตอบกับบริการ
- 1.5 "รายงาน" หมายถึง การแสดงข้อมูลลูกค้าในลักษณะกราฟิกหรือตัวเลขซึ่งมีงานออกแบบ รูปลักษณ์ และความรู้สึกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Adobe และสร้างขึ้นโดยบริการ รวมถึงบันทึกการตรวจสอบ
- 1.6 "การทำธุรกรรม" หมายถึง แต่ละครั้งที่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือชุดของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 10 MB หรือ 100 หน้า ได้มีการส่งไปยังผู้ใช้ปลายทางผ่านบริการ การทำธุรกรรมคือสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนด VIP
- 1.7 "ข้อกำหนด VIP" หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Adobe Value Incentive Plan ซึ่งมีอยู่ที่ [http://www.adobe.com/go/vip-terms\\_th](http://www.adobe.com/go/vip-terms_th)

### 2. ระยะเวลาและการบอกเลิก

- 2.1 ข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่าคุณหรือเราจะบอกเลิกตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ นอกเหนือจากสิทธิในการบอกเลิกของเราตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทั่วไป เรายังอาจบอกเลิกข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้หากเราพิจารณาตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าบัญชีบริการของคุณกำลังมีการนำไปใช้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ
- 2.2 นอกเหนือจากข้อกำหนดว่าด้วย "ข้อกำหนดที่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป" ของข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาและการบอกเลิก การจัดเก็บและการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า ใบบรรณาดิจิทัล และหน้าที่ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ปลายทางจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นอายุลงหรือถูกบอกเลิก

### 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ปลายทาง

- 3.1 ความรับผิดชอบของคุณ ในระหว่างเรากับคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้ปลายทางที่มีการใช้และส่งโดยเกี่ยวข้องกับบริการ คุณจะต้อง (A) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวทั้งหมดที่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ปลายทาง รวมถึงการขอรับและรักษาความยินยอม ในกรณีที่น่าจะเป็น และ (B) แก่ต่าง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเราจากการเรียกร้องสิทธิ การฟ้องร้อง หรือกระบวนการพิจารณาใดๆ ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้ปลายทางมีต่อเราในเรื่องการกระทำหรือการละเว้นใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ปลายทาง
- 3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ปลายทาง หัวข้อข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของข้อกำหนดทั่วไปจะไม่ผลใช้บังคับกับเนื้อหาของไฟล์ที่อัปโหลดไปยังบริการหรือประมวลผลด้วยบริการ ในการใช้บริการของคุณ (A) คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่มีผลใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ในฐานะผู้ให้บริการของคุณ เราอาจจัดหาฟังก์ชันการทำงานบางอย่างภายในบริการเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ แต่คุณจะต้องรับผิดชอบในการนำฟังก์ชันการทำงานสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบไปใช้

(B) คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก (Children's Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) ค.ศ. 1998 หากมีผลใช้บังคับ รวมถึงการไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบสามปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาเป็นลำดับแรก

(C) คุณจะต้องไม่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือจัดเก็บข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองใดๆ ไม่ว่าจะทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีอื่น โดยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางการแพทย์ (Health Insurance Portability and Accountability Act หรือ HIPAA) และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพในแง่เศรษฐศาสตร์และการรักษาพยาบาล (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act หรือ HITECH) เว้นแต่คุณจะได้เข้าทำข้อตกลงกับส่วนทางธุรกิจกับ Adobe และ

(D) คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรเครดิต (Payment Card Industry Data Security Standard หรือ "PCI DSS") หากมีผลใช้บังคับ

ห้ามมิให้ลูกค้าใช้บริการเพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ถือบัตรและข้อมูลการรับรองความถูกต้องที่ละเอียดอ่อน รวมถึงรหัสหรือค่าการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรภายหลังการให้อนุญาต แม้ว่าจะมีการเข้ารหัสก็ตาม ค่าที่อยู่ใต้เครื่องหมายอัฒภาคในหัวข้อนี้ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้จะกำหนดไว้ใน PCI DSS

### 3.3 อีเมลที่ส่งให้กับผู้ใช้ปลายทาง Adobe

จะส่งอีเมลการทำการธุรกรรมให้กับผู้ใช้ปลายทางโดยเกี่ยวข้องกับบริการในนามของคุณและในชื่อของคุณ ในฐานะตัวแทนของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในอีเมลดังกล่าวและเนื้อหาของอีเมลดังกล่าว

## 4. การให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

4.1 การให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่คุณ โดยที่คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับทั้งหมดและคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในระหว่างระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ เราจะทำให้คุณได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และมีผลใช้ทั่วโลกเพื่อ (ก) เข้าถึงบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง และ (ข) ใช้และแจกจ่ายรายงานภายในธุรกิจของคุณเป็นการภายใน เฉพาะเพื่อการให้บริการของคุณสำหรับการดำเนินงานภายในของคุณเท่านั้น

A. การอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ที่ระบุชื่อ เว้นแต่เอกสารการขายที่เกี่ยวข้องของคุณจะระบุจำกัดอื่นๆ ของการทำธุรกรรม ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ละรายจะได้รับอนุญาตให้ส่งการทำการธุรกรรมได้ไม่เกิน 150

รายการในระหว่างระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 12 เดือนแต่ละช่วง การทำการธุรกรรมสำหรับบัญชีลูกค้าหนึ่งๆ จะนำมารวมกันในระหว่างผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมด และจะไม่มีการยกยอดจากระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 12 เดือนช่วงหนึ่งไปยังช่วงถัดไป

B. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการทำธุรกรรม สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อการทำการธุรกรรมหนึ่งรายการ ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการและการทำการธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในระหว่างระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการทำการธุรกรรมใดๆ

ที่มีการใช้ในระหว่างระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งมากขึ้นไปกว่าการทำการธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิก็จะต้องมีการซื้อล่วงหน้า "การทำการธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ" หมายถึง

ปริมาณของการทำการธุรกรรมที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับการใช้ในระหว่างระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ลูกค้าตกลงว่าปริมาณของการทำการธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิก็คือปริมาณของการทำการธุรกรรมซึ่งลูกค้าวางแผนที่จะใช้ในช่วงระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

หากการใช้งานที่แท้จริงนั้นมากขึ้นไปกว่าการทำการธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในระหว่างระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ลูกค้าก็มีสิทธิที่จะส่งคำสั่งซื้อสำหรับการทำการธุรกรรมเพิ่มเติม

C. การสมัครสมาชิกของรัฐบาล สำหรับลูกค้าที่เป็นรัฐบาลซึ่งมีการสมัครสมาชิกบริการ ("การสมัครสมาชิกของรัฐ")

การทำการธุรกรรมจะสามารถมีการใช้โดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ ภายในองค์กรของคุณ

การสมัครสมาชิกของรัฐบาลจะมีระดับที่แตกต่างกันไป

โดยในแต่ละระดับจะมีจำนวนการทำการธุรกรรมสูงสุดที่สามารถใช้ได้ ในระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณ ในระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกแต่ละช่วง

คุณสามารถส่งการทำการธุรกรรมได้ไม่เกินจำนวนสูงสุดตามที่ระบุไว้ในเอกสารการขายที่เกี่ยวข้องของคุณ

ไม่ว่าจะมีการใช้ภาษาอย่างไรในข้อกำหนด VIP การทำการธุรกรรมเหล่านี้สำหรับบัญชีลูกค้าหนึ่งๆ

จะนำมารวมกันในระหว่างผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมด

4.2 การให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิจากคุณ ในระหว่างระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ คุณจะให้เราและบริษัทในเครือของเราได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว มีผลใช้ทั่วโลก และไม่มีคำสิทธิในการใช้ ทำสำเนา ส่ง อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง ทำดัชนี จัดรูปแบบ จัดเก็บ และแสดงข้อมูลลูกค้า

เฉพาะเท่าที่จำเป็นในการให้บริการและรายงานแก่คุณและบังคับใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

คุณจะให้เราและบริษัทในเครือของเราได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ไม่จำกัดระยะเวลา มีผลใช้ทั่วโลก และไม่มีคำสิทธิในการใช้ ทำสำเนา ส่ง เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย และรวบรวม

(รวมถึงการนำไปรวมกับข้อมูลในตนเองเดียวกันของลูกค้ารายอื่นๆ ของเราหรือบริษัทในเครือของเรา) ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อใดๆ ซึ่งได้มาจากการใช้บริการของคุณ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อดังกล่าวจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือผู้ใช้ปลายทางหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้มาจากเนื้อหาของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

4.3 ข้อจำกัดของบริการระดับภูมิภาค เว้นแต่ Adobe จะอนุญาตให้มีการใช้งานในประเทศที่ถูกจำกัดเป็นการเฉพาะ

คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Acrobat Sign ในประเทศที่ถูกจำกัดใดๆ "ประเทศที่ถูกจำกัด" หมายถึง จีนแผ่นดินใหญ่ รัสเซีย และประเทศอื่นใดที่กฎหมายในพื้นที่จำกัดการเข้าถึงหรือการใช้งาน

## 5. การใช้งานของลูกค้ำ

คุณสามารถใช้บริการได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตนเองเท่านั้นและจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณสำหรับบริการต่อบุคคลภายนอกใดๆ คุณตกลงว่าการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของประเทศ ภูมิภาค และอุตสาหกรรมนั้นๆ และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบังคับเหล่านั้น คุณตกลงว่าคุณจะเชื่อถือที่ปรึกษากฎหมายอิสระในการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายและความสามารถในการบังคับใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

## 6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ไ้ปลายทาง

การให้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดว่าผู้ไ้ปลายทางแต่ละรายจะต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่ได้แสดงเมื่อมีการใช้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงข้อกำหนดการเปิดเผยและความยินยอมของผู้บริโภค ซึ่งในขณะนี้ไม่มีอยู่ที่

<http://secure.echosign.com/public/static/consumerDisclosure.jsp>

## 7. การจัดเก็บและการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้ำ

เราจะจัดเก็บข้อมูลลูกค้ำตามเท่าที่ขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลนั้น ไม่ได้มากเกินไปกว่าปริมาณการเก็บข้อมูลที่ได้รับการอนุญาตสำหรับบัญชีของคุณ หากมี เราอาจกำหนดข้อจำกัดที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับการใช้และการจัดเก็บข้อมูลลูกค้ำ เช่น ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ พื้นที่เก็บข้อมูล และข้อจำกัดทางเทคนิคอื่นๆ

ข้อมูลลูกค้ำอาจถูกลบได้ในกรณีที่คุณไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมที่ถึงกำหนดชำระหรือในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ ในกรณีที่เราลบข้อมูลลูกค้ำตามหัวข้อนี้

เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในทางการค้าเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนผ่านข้อมูลลูกค้ำออกจากบริการได้ เว้นแต่กฎหมายจะได้ห้ามไว้

คุณตกลงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร รวมถึงหน้าที่ใดๆ ในการบอกกล่าวบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการเก็บรักษาหรือการลบเอกสาร

## 8. การรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้ำ

### 8.1 ความรับผิดชอบของคุณ

คุณจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดค่าและการใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบริการเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ที่คุณมีต่อผู้ไ้ปลายทางภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูล

คุณจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยังผู้ไ้ปลายทางจากบริการ มีการดาวน์โหลดจากบริการ หรือมีการถ่ายโอนไปยังระบบที่ไม่ใช่ของ Adobe ผ่านคุณลักษณะการผสานการทำงานของบริการ

เราจะไม่รับผิดชอบจากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงบัญชีหรือเนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในเรื่ององค์ประกอบของรหัสผ่านที่ปลอดภัย การจัดการ และการคุ้มครองสำหรับบัญชีของคุณ

เราจะคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ ทางกายภาพ

และทางเทคนิคที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อช่วยคุ้มครองความปลอดภัย การรักษาความลับ

และความสมบูรณ์ของเนื้อหาของคุณซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของเรากายในบริการ

### 8.2 ไ้รับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ไ้รับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับบริการจะสามารถดูได้ที่

<https://www.adobe.com/trust/compliance/compliance-list.html> หรือเว็บไซต์ที่รับช่วงต่อ

หากเนื้อหาของคุณจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลหรือจัดเก็บตามข้อกำหนดของการรับรอง มาตรฐาน

หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจง

คุณจะสามารถใช้บริการเพื่อประมวลผลหรือจัดเก็บเนื้อหาดังกล่าวได้เฉพาะในกรณีที่การรับรอง มาตรฐาน

หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ นั้นมีการระบุอยู่ที่เว็บไซต์ข้างต้น สำหรับการรับรอง มาตรฐาน

หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้

คุณก็อาจสามารถใช้หรือกำหนดค่าบริการในลักษณะที่ช่วยเหลือคุณในการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของคุณ

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของผู้ไ้บริการ คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการ (ก)

ตรวจสอบยืนยันว่าบริการและการใช้บริการของคุณได้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ใช้บังคับกับคุณและ/หรือเนื้อหาและตัวอย่างการใช้งาน

จริงของคุณ และ (ข) ปฏิบัติตามหน้าที่และข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ และทั้งหมดที่ใช้บังคับกับเนื้อหาและตัวอย่างการใช้งานจริงของคุณ

### 8.3 วิธีการยืนยันตัวตนของผู้ลงนามแบบพรีเอมิยม

หากคุณกำลังใช้วิธีการยืนยันตัวตนด้วยชุดข้อมูลซึ่งมีแต่คุณเท่านั้นที่รู้

ทางโทรศัพท์ หรือด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ("วิธีการยืนยันตัวตนของผู้ลงนามแบบพรีเอมิยม")

คุณก็เข้าใจว่าวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ลงนามแบบพรีเอมิยมเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับตัวอย่างการใช้งานจริงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

และคุณตกลงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการยืนยันว่าวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ลงนามแบบพรีเอมิยมใดๆ

คือวิธีการที่เหมาะสมสำหรับตัวอย่างการใช้งานจริงที่คุณตั้งใจไว้

### 8.4 การควบคุมปริมาณ

คุณตกลงที่จะทำงานร่วมกับ Adobe

เพื่อจัดทำแผนการจัดการการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในความต้องการทรัพยากรของระบบที่ขับเคลื่อนโดยการใช้งานของคุณ

("การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว") ในกรณีที่ไม่มีความร่วมมือที่วานั้น คุณก็ตกลงว่า Adobe

อาจควบคุมปริมาณหรือจัดคิวการทำธุรกรรมของคุณเพื่อจัดการกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าว

**9. ใ้รับรองดิจิทัล** บริการนี้อาจมีเทคโนโลยีที่ทำให้คุณสามารถใช้ลายมือชื่อดิจิทัลกับเอกสาร PDF ผ่านการใช้ใ้รับรองดิจิทัล บริการนี้อาจใช้ลายมือชื่อกับเอกสาร PDF เพื่อเป็นหลักประกันแสดงความสมบูรณ์และที่มาของเอกสารนั้นผ่านการใ้รับรองดิจิทัลที่ Adobe เป็นเจ้าของ คุณจะไม่สามารถเข้าถึง พยายามเข้าถึง หลบเลี่ยง ควบคุม ปิดใช้งาน เข้าไปยัง ลบ ใช้ หรือแจกจ่ายใ้รับรองดังกล่าวหรือคีย์การเข้ารหัสที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

**10. บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar** หากคุณเป็นลูกค้าโซลูชันของ Acrobat Sign

ในอินเดียซึ่งกำลังใ้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar ชั่ว

10.1 ถึง 10.3 ก็จะมีผลใ้บังคับกับการใ้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Acrobat Sign

10.1 โดยเกี่ยวข้องกับการใ้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Acrobat Sign นี้ Adobe (ผ่านทาง Adobe India ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ) จะให้ตัวเลือกสำหรับคุณและผู้ใ้ลายมือชื่อกับคุณในการรับรองความถูกต้องของลายมือชื่อกับ Aadhaar ("บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar")

10.2 หากคุณเลือกที่จะใ้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใ้บังคับกับการใ้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar ซึ่งมีอยู่ที่:

<https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/Services-Terms-Adobe-Sign-Aadhaar-en-IN-20200902.pdf> ("**ข้อกำหนดการใ้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar**")

ก็จะมีผลใ้บังคับโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมจากคุณสัญญาไม่ว่าฝ่ายใด

ข้อกำหนดการใ้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar จะประกอบด้วยข้อตกลงที่แยกต่างหากระหว่างคุณกับ Adobe India คุณจะต้องรับผิดชอบในข้อมูลใดๆ ที่คุณหรือผู้ใ้ลายมือชื่อกับคุณได้ป้อน ให้ หรือใ้โดยเกี่ยวข้องกับบริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar ในกรณีใ้ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดการใ้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar ชัดกัน

ข้อกำหนดการใ้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar

ก็จะมีผลใ้บังคับเนื่องจากเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใ้บริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar

10.3 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องพิจารณาว่าการบอกกล่าว ความยินยอม

และการควบคุมอะไรบางอย่างที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับ

หรือหน้าที่ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับผู้ใ้ลายมือชื่อกับคุณ หน้าที่เหล่านี้จะรวมถึงหน้าที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ (ก) กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Act) (อินเดีย) ค.ศ. 2000 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการแทนที่ใดๆ (ข)

ร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Bill) ค.ศ. 2019 (เมื่อประกาศใ้แล้ว)

รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการแทนที่ใดๆ (ค) Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act ค.ศ. 2016 และ Aadhaar (Authentication) Regulations ค.ศ. 2016 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหรือการแทนที่ใดๆ และ

(ง) แนวทาง คำสั่ง นโยบาย และคู่มือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งออกโดย Unique Identification Authority of India และ Controller of Certifying Authorities โดยเกี่ยวข้องกับบริการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Aadhaar

**11. Document Cloud Consulting Services Subscription** หากคุณรับบริการ Document Cloud Consulting Services Subscription จาก Adobe ชั่ว 11.1 ถึง 11.5 ต่อไปนี้จะนำไปใ้กับการรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญของคุณ

### 11.1 คำจำกัดความ

A. "บริการจากผู้เชี่ยวชาญ" หมายถึงบริการใ้คำปรึกษา การฝึกอบรม การนำไปใ้ หรือบริการด้านเทคนิคที่ Adobe มอบใ้แก่คุณ รวมถึงบริการ Document Cloud Consulting Services Subscription (DC CSS) และบริการ Adobe Consulting Services (หรือที่เรียกว่า "ACS") ทั้งหมด

### 11.2 สิทธิการใ้งานสิ่งที่ส่งมอบ

A. โดยไม่มีการจำกัดหรือแก้ไขสิทธิการใ้งานใดๆ ที่มอบใ้แก่คุณสำหรับบริการนี้ Adobe มอบสิทธิการใ้งานที่ไม่ใ้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถใ้อนุญาตช่วง และไม่สามารถถ่ายโอนใ้แก่คุณ เพื่อใ้เนื้อหาที่พัฒนาและมอบใ้แก่คุณโดย Adobe ในการใ้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ ("สิ่งที่ส่งมอบ")

เกี่ยวข้องกับการใ้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์โดยตรงของคุณในระหว่างระยะเวลาของสิทธิการใ้งานเท่านั้น

B. Adobe สงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ในและต่อสิ่งที่ส่งมอบ ภายในขอบเขตที่คุณมีส่วนร่วมในการสร้างหรือแก้ไขเทคโนโลยี Adobe หรือสิ่งที่ส่งมอบ คุณจะมอบหมายสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ในเทคโนโลยี Adobe หรือสิ่งที่ส่งมอบใ้กับ Adobe โดยไม่สามารถเพิกถอนใ้ Adobe มีอิสระในการใ้ข้อมูลที่เป็นความลับที่เหลือยู่เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยที่ "ส่วนที่เหลือ" หมายถึงข้อมูลที่เป็นความลับที่เปิดเผยในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งอาจเก็บไว้ในความทรงจำของตัวแทนของ Adobe

11.3 **ภาษีและการผูกพันเกี่ยวกับการจ้างงาน** Adobe จะรับผิดชอบภาษีและภาระผูกพันในการจ้างงานใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจ้างบุคลากรและผู้รับจ้างเพื่อใ้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ

11.4 **การรับประกัน** Adobe รับประกันว่าบริการจากผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการในลักษณะที่เป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญ คุณต้องแจ้งใ้ Adobe ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการละเมิดการรับประกันนี้ภายใน 30

วันนับจากวันที่ใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การเยียวยาแต่เพียงผู้เดียวของคุณสำหรับการละเมิดการรับประกันนี้ และความรับผิดชอบของ Adobe ภายใต้หรือที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้จะเป็นการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

**11.5 การใช้ผู้รับจ้างช่วง**คุณยอมรับว่า Adobe อาจใช้ผู้รับจ้างช่วงในการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ Adobe จ้างช่วงเพื่อดำเนินการภาระผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจากผู้เชี่ยวชาญ Adobe จะไม่ละทิ้งภาระผูกพันที่มีต่อคุณภายใต้ข้อตกลงนี้